

แบบรายงานตัวชี้วัดอิสระของแต่ละจังหวัด

ตัวชี้วัดในฉบับที่ ๓ การบริหารจัดการ หน่วยงานที่ ๔ การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด

ตัวชี้วัด	การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๓๔	<p>การตรวจสอบการประเมินการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน อาทิเช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริง ๓. ภาพถ่ายการดำเนินการกิจกรรม ๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลักของ อปท. <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๒๓๒๐.๒/ว ๑๓๓๗๗ สรวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ - ระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง <p>คำอธิบาย : ใช้ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้</p>	<p>จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น ๒. กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น ขยะแลกไข่ ผ้าป่าขยะ กองทุนขยะ เป็นต้น ๓. การสร้างการรับรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ ๔. การดำเนินโครงการ อพ.สธ. การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เช่น การกำจัดผักตบชวา การจุดล่อคละลง เป็นต้น ๕. การกำจัดขยะติดเชื้อ/ขยะอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ๖. การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ <p>PM ๒.๕</p> <p>๗. อื่น ๆ</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ดำเนินการ ๔ ข้อ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ ๒ - ๓ ข้อ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ ๑ ข้อ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ 	<p>๕ ๓ ๑ ๐</p>	

ตัวชี้วัดในด้านที่ ๓ การบริหารจัดการ หน่วยที่ ๔ การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด

ตัวชี้วัด	การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๓๕	<p>การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)</p> <p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน อาทิเช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒. โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง/ถูกเบิกจ่าย ๓. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๔๐๘.๒/ว ๒๓๔๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๘.๒/ว ๕๑๑๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๘.๒/ว ๕๕๒๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ - ระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง <p>คำอธิบาย : ใช้ประเมินทุกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้</p>	<p>จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ/ร่วมดำเนินการ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดให้มี/ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation) /สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) /การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ๒. การจัดเตรียมส่งผู้ป่วยโดยรถยนต์ส่วนบุคคล/เบิกจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่ง ๓. การจัดหาวัสดุทางการแพทย์ /เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ๔. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินงานในโรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย (Community Isolation) /สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) ๕. จัดหา/สนับสนุนค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๖. ให้การช่วยเหลือในด้านคุณภาพชีวิต เช่น ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น ๗. อื่น ๆ <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการ ๔ ข้อ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการ ๒ - ๓ ข้อ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการ ๑ ข้อ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ</p>	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๐</p>	